

Số: 215 /TB-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Tham dự phiên tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà, lãnh đạo UBND các huyện: Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong, Đakrông và UBND thị xã Quảng Trị; Hội Luật gia tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.

I. Đánh giá tình hình tiếp công dân:

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và đạt được kết quả nhất định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng và phát sinh chưa được xem xét giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng công dân gửi đơn thư vượt cấp; đồng thời đơn thư tiếp công dân tỉnh ngày càng nhiều, nhất là phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực trạng của những tồn tại, hạn chế nêu trên, có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là của người đứng đầu chưa nghiêm, không tham gia đầy đủ hoặc cử cán bộ tham gia tiếp công dân tại phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh không đúng thành phần, thậm chí có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, chưa thực sự quyết liệt thực theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1781/UBND-NC ngày 20/4/2023, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tham gia các phiên tiếp công dân do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

II. Kết quả Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023:

Số công dân đăng ký tiếp 35 lượt/78 người/35 vụ việc, sau khi xem xét nội dung đăng ký của công dân. Các sở, ngành và địa phương tiếp, hướng dẫn giải thích 19 lượt/36 người/19 vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Văn Hưng kết luận 16 vụ việc như sau:

1. Bà Lê Thị Hạnh, trú tại thôn Trâm Lý, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng: Kiến nghị UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực tế để xác minh làm rõ vấn đề cấp GCNQSD đất của gia đình Bà và ông Võ Lợi tại Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 của UBND huyện Hải Lăng và biên bản ngày 02/8/2016 của UBND xã Hải Quy (hiện nay hộ gia đình ông Võ Lợi đã xây dựng nhà chồng lán lên phần be và móng nhà của gia đình bà).

Vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cử đơn vị đo đạc để đo vẽ xác định lại ranh giới các thửa đất liền kề bà Hạnh. Trên cơ sở kết quả của đơn vị đo đạc, UBND huyện Hải Lăng đã có báo cáo số 455/BC-UBND ngày 21/9/2023 về việc giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Hạnh. Tuy nhiên, UBND huyện Hải Lăng vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức giải quyết kiến nghị của Bà. Yêu cầu UBND huyện Hải Lăng có văn bản trả lời cho công dân trước ngày 20/10/2023 để có cơ sở cho Bà thực hiện quyền, nghĩa vụ liên quan. UBND tỉnh sẽ không tổ chức tiếp bà Lê Thị Hạnh liên quan đến nội dung kiến nghị nêu trên tại các phiên tiếp công dân định kỳ tiếp theo.

2. Bà Hoàng Thị Tân và Hồng Thị Thủy, trú tại khu phố 3, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, kiến nghị về việc chi trả kinh phí hỗ trợ về thu hồi đất khi nhà nước thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 1A, đoạn đường từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị như ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3033/UBND-KT ngày 20/6/2023 gửi Bộ Giao thông vận tải cho ý kiến làm cơ sở xem xét giải quyết. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh chưa nhận được ý kiến của Bộ Giao thông vận tải. Trong lúc chờ đợi ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, giao Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đề xuất các phương án về kinh phí để chi trả cho công dân, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, giải quyết (trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định); hoàn thành trước ngày 15/10/2023.

3. Ông Trương Hồng Thành (Đại diện cho 22 hộ dân), trú tại khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị không đồng ý về việc UBND huyện Vĩnh Linh lấy ý kiến cộng đồng dân cư về chọn phương án điều chỉnh hướng tuyến cầu vượt tại khóm 5, thị trấn Bến Quan thuộc Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ; Bác bỏ nội dung không đúng sự thật tại 2 văn bản số 1369/UBND-HĐGPMB ngày 18/8/2023 và 1506/UBND-BTCD ngày 06/9/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh.

UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu các nội dung kiến nghị, nguyện vọng của các hộ dân. Tuy nhiên, Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ Giao thông vận tải. Ngày 19/9/2023, UBND tỉnh đã có Kết luận thông báo số 206/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tại cuộc họp về tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án thành phần cao tốc đoạn Vạn Ninh- Cam Lộ, qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. UBND tỉnh yêu

cầu các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện; giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tổng hợp kiến nghị của các hộ dân và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương trước khi trình Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời giao UBND huyện Vĩnh Linh rà soát nội dung kiến nghị, trả lời công dân được rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

4. Ông Phan Sáu (con ông Phan Bình), trú tại thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong: Kiến nghị việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Phong không thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất trồng cây hàng năm cho gia đình Ông.

Vụ việc này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế, chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị theo thẩm quyền, trả lời công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

5. Bà Nguyễn Thị Hạnh, trú tại khu phố Vĩnh Tiến, thị trấn Hồ xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: Kiến nghị yêu cầu thu hồi quyết định cấp đất sai quy định pháp luật cho ông Trần Văn Thu; đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản trả lời kết quả đơn thư cho gia đình Bà sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh và quyết định xử lý vụ việc sau khi đã có kết luận của Thanh tra tỉnh.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo số 4486/UBND-TCD ngày 05/9/2023 về việc xử lý nội dung của bà Nguyễn Thị Hạnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023. Đề nghị Bà phối hợp với Thanh tra tỉnh để được giải quyết theo quy định của pháp luật; đề nghị Bà chấp hành.

6. Ông Lê Xuân Châu, trú tại khu phố 4, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị về việc thu hồi 132 m² đất để GPMB làm đường Tôn Thất Thuyết trừ vào phần diện tích đất ở của gia đình ông sau khi cấp lại Giấy CNQSD đất là không đúng với nguồn gốc, mục đích sử dụng đất của gia đình.

Vụ việc này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh ban hành văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2023.

7. Ông Phan Văn Hiếu, trú tại thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh: Khiếu nại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 của UBND xã Gio Châu về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Gio Châu, huyện Gio Linh trong quản lý đất đai.

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Gio Linh giải quyết nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

8. Bà Mai Thị Lý, trú tại khóm 1, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông: Kiến nghị phần diện tích 33m² tăng thêm sau khi được UBND huyện Đakrông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 133249 diện tích 193m² từ năm 2011 cho ông Đào Văn Hòa (thừa đất do bà chuyển nhượng năm 2000 tại xã Mò Ó là 160m²) là không có cơ sở, do lấn chiếm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vụ việc này, UBND huyện Đakrông đã kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, giải quyết nội dung kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; trường hợp Bà không đồng ý với việc giải quyết của UBND huyện Đakrông, đề nghị Bà khởi kiện vụ

việc tranh chấp ra Tòa án Nhân dân để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

9. Ông Hoàng Văn Tiến, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong: Kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất số 500 tờ số 13 ở thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong cho gia đình Ông.

Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Triệu Phong kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; trả lời công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

10. Ông Phan Thái Hòa (Đại diện cho 18 hộ dân), trú tại khóm 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị thống nhất thực hiện phương án 2 hướng tuyến cầu vượt dự án cao tốc thuộc Dự án thành phần cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua khóm 5, thị trấn Bến Quan.

Vụ việc này, UBND tiếp thu các ý kiến đóng góp của các hộ dân; giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh rà soát, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân gửi Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết; hoàn thành trước ngày 10/10/2023.

11. Ông Phùng Ngọc Hưng (Đại diện 62 hộ dân Vincom Shophouse Quảng Trị), trú tại Nhà PG9, Lê Trực, Phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị của Chủ đầu tư là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail.

Tiếp nhận đơn, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

12. Ông Nguyễn Đức Hưng, trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Khiếu nại Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà không thụ lý đơn khiếu nại của gia đình ông liên quan đến việc giải quyết xem xét lại chế độ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất mở rộng đường Hùng Vương.

Tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, đề xuất việc xử lý đơn khiếu nại của công dân theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

13. Ông Đoàn Văn Tuấn, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh: Kiến nghị việc UBND xã Gio Châu, huyện Gio Linh không giải quyết làm hồ sơ khen thưởng Huân chương kháng chiến Hạng Nhất cho bố của ông là ông Đoàn Văn Con; phản ánh việc đền bù giải phóng mặt bằng để mở khu công nghiệp Quán Ngang của UBND xã Gio Châu không được rõ ràng, minh bạch, không tôn trọng người dân.

Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Gio Linh kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; trả lời công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

14. Ông Phan Bá Kỳ, trú tại khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà: Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện văn bản số 2156/BTNMT-TTr ngày 16/6/20208 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết trả đất và bồi thường phần đất đã thu hồi để làm nhà văn hóa khu phố 3, phường 5, thành phố Đông Hà cho gia đình Ông.

Vụ việc này, UBND tỉnh đã có văn bản số 3224/UBND-KT ngày 03/7/2023, giao UBND thành phố Đông Hà rà soát, báo cáo cụ thể tình hình vụ việc, đề xuất phương án giải quyết để UBND tỉnh xem xét trả lời đơn thư của công dân hoàn

thành trước ngày 15/7/2023. Yêu cầu UBND thành phố Đông Hà nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2023.

15. Ông Nguyễn Thế Lương, trú tại khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà: Kiến nghị về việc giao đất cho gia đình ông sau khi đã di dời mồ mả theo chủ trương của UBND tỉnh tại văn bản số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012.

Vụ việc này, UBND thành phố Đông Hà đã có văn bản số 1739/UBND-PTNMT ngày 09/8/2023 đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho tiếp tục thực hiện việc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi di dời mồ mả tại các Công văn số 1155/UBND-TN ngày 27/4/2012 và Công văn số 2866/UBND-TN ngày 28/7/2015. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở kiến nghị của UBND thành phố Đông Hà tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, giải quyết kiến nghị của công dân; hoàn thành trước ngày 20/10/2023.

16. Bà Lê Thị Diu, trú tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh: Kiến nghị việc Công ty Lâm nghiệp Bến Hải thu hồi 0,7 ha đất của gia đình Bà trái quy định.

Tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Vĩnh Linh kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo kết luận nói trên. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung thông báo kết luận này./. *l*

Nơi nhận:

- Ban Tiếp công dân Trung ương;
- TTTU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự TCD;
- Công an tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Phòng: KT, NC, KGVX trực thuộc VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban TCD các huyện, thị xã; thành phố;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Niêm yết tại Trụ sở TCD tỉnh;
- Lưu: VT, NC, BTCD_(3b)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cửu

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ
NGÀY 25/9/2023

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 45/TB-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023
Thông báo Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023)

TT	Đơn vị	Vắng mặt	Có mặt	Tham dự không đúng thành phần được mời	Ghi chú
01	Ban Nội chính Tỉnh ủy		X		
02	Lãnh đạo Thanh tra tỉnh		X		
	Nguyễn Trí Kiên – Chánh Thanh tra				
03	Lãnh đạo Sở TN&MT		X		
	Nguyễn Trường Khoa – Giám đốc				
04	Lãnh đạo Sở Tư pháp		X		Vắng chiều
	Hoàng Kỳ - Giám đốc				
05	Lãnh đạo Sở Lao Động, TB&XH			X	Vắng chiều
	Hoàng Tuấn Anh – Phó Giám đốc				
06	Lãnh đạo Sở Xây dựng			X	Vắng chiều
	Văn Đức Lợi – Phó Giám đốc				
07	Chủ tịch Hội Luật gia		X		Vắng chiều
	Võ Công Hoan – Phó Chủ tịch				
08	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT			X	Vắng chiều
	Nguyễn Hữu Vinh – Phó GD				
09	Lãnh đạo sở Giao thông Vận tải	X			
10	Lãnh đạo UBND TP Đông Hà		X		Vắng chiều
	Hồ Sỹ Trung – CT UBND				
11	Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh		X		Vắng chiều
	Thái Văn Thành – CT UBND huyện				
12	Lãnh đạo UBND huyện Gio Linh			X	Vắng chiều
	Phan Văn Hòa – PCT UBND huyện			Có văn bản ủy quyền.	
13	Lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng			X	Vắng chiều
	Dương Viết Hải – PCT UBND huyện				
14	Lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong		X		Vắng chiều
	Phan Văn Linh – CT UBND huyện				
15	Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị		X		Vắng chiều
	Nguyễn Thị Mai Anh – Chủ tịch				
16	Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ			X	Vắng chiều
	Trần Hoài Linh – Phó Chủ tịch				
17	Ban TCD tỉnh		X		
	Nguyễn Cửu – P. Chánh VP-Trưởng ban				
18	Thành viên HĐ Tư vấn TCD, GQ KNTC tỉnh		X	Không đủ	
19	Văn phòng HĐND & ĐDBQH tỉnh		X		Vắng chiều
20	Văn phòng Tỉnh ủy		X		Vắng chiều